



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๔

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

**กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร หวังช่วยเหลือเกษตรกรได้รับราคาขาย  
ผลผลิตข้าวนาปีและมันสำปะหลังที่สูงขึ้น และเป็นกลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคา**

นายสุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและมันสำปะหลัง ปีการผลิต๕๕๓/๒๕๕๔ ณ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาข้าวเปลือกนาปีและมันสำปะหลังที่สูงขึ้น และเป็นการใช้กลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืน ตลอดทั้งเป็นการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชให้เหมาะสม และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร

นายสุภชัย กล่าวต่อไปว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกร นับเป็นมาตรการแทรกแซงราคาการผลิตผลทางการเกษตร ที่ไม่บิดเบือนกลไกตลาด เกษตรกร สามารถได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร นอกจากการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดอ้างอิงกับราคาประกัน เป็นเงินสดโดยตรงจากรัฐ และหากกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกัน ก็จะช่วยเกษตรกรไม่ขาดทุน จากการขายผลผลิต นอกจากนี้ ได้มีการจดทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เพาะปลูกพืช ทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาการสวมสิทธิ์จากผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้านและเกษตรกรรายอื่น ๆ รวมทั้งไม่เป็นภาระกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลจะจ่าย ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดอ้างอิงกับราคาประกันให้เกษตรกรเท่านั้น ตลอดจนลดปัญหาการทุจริต และการแสวงหาประโยชน์จากขั้นตอนต่าง ๆ คงเหลือเพียงระดับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว อำเภอ เมืองนครพนม มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี ๒๕๕๓/๕๔ ประกอบด้วย ข้าวนาปี จำนวน ๑๔,๒๙๓ ราย และมันสำปะหลัง จำนวน ๑,๔๖๘ ราย รวม ๑๖,๗๖๑ ราย ซึ่งเกษตรกรที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช (ข้าวนาปี และมันสำปะหลัง) และต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการผลิตในระดับพื้นที่ สำนักงานเกษตรอำเภอจึงจะออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปทำสัญญาการประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. เกษตรกรจึงจะสามารถใช้สิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่าง ระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิง